

**KIỂM TRA TIẾN ĐỘ...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 22/9, các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án tuyến đường trực kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trực kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình gồm 5 tuyến đường; trong đó, trên địa phận huyện Thái Thụy 2 tuyến (tuyến số 1, tuyến số 2), trên địa phận huyện Tiên Hải 3 tuyến (tuyến số 3, tuyến số 4, tuyến số 5) và trên địa phận huyện Kiến Xương một đoạn tuyến số 3.

Tuyến số 1 chạy theo trục ngang phía Bắc Khu kinh tế Thái Bình đoạn qua khu công nghiệp Liên Hà Thái và tuyến số 2 chạy từ đường nối quốc lộ 37B (đoạn đầu cầu Diêm Điền) đến đê biển số 7 tại khu cảng, khu công nghiệp - dịch vụ Thái Thượng. Đến nay, huyện Thái Thụy đã bàn giao 3,28/3,79km (tuyến số 1); 0,6/0,97km (tuyến số 2). Tuy nhiên, trên 2 tuyến này còn nhiều vướng mắc về mặt bằng liên quan đến hệ thống đường ống nước, đường điện trung thế và trạm điện áp chưa di chuyển nên không triển khai thi công tiếp được hạng mục cảm thảm xử lý nền đất yếu. Giá trị hoàn thành tuyến số 1 và tuyến số 2 đạt 78,4/307,94 tỷ đồng (26% so với hợp đồng).

Tuyến số 3 chạy theo trục phía Nam Khu kinh tế Thái Bình, đoạn từ đường ven biển đến quốc lộ 37B có chiều dài hơn 13km, phải giải phóng mặt bằng (GPMB) trên 730.000m<sup>2</sup> đất của 1.269 hộ gia đình và tổ chức. Đến nay, hai huyện Tiên Hải và Kiến Xương đã bàn giao 10,9/13,07km mặt bằng đất nông nghiệp trên một số đoạn tuyến để nhà thầu triển khai thi công dự án. Về đất ở, tại huyện Tiên Hải đã phê duyệt và chi trả GPMB được 454/739 hộ dân với giá trị 33,93 tỷ đồng và đang tiếp tục hoàn thiện các phương án GPMB đất nông nghiệp còn lại; tại huyện Kiến Xương, cần thu hồi đất của 43 hộ dân, huyện đang kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất, chưa xác định giá đất. Ngoài ra, trên tuyến còn một số khó khăn về mặt bằng các công trình hạ tầng kỹ thuật, di dời các phần mộ. Về thi công xây lắp, đã thi công hoàn thành khuôn đường, đang thi công đắp cát K95 nền đường 9,5/13,07km; cạp cát được 0,5/1,8km; bắc thêm được 3,0/9,72km; đắp gia tải nền đường được 3km; thi công đường công vụ nội tuyến và các hạng mục khác. Giá trị xây lắp thực hiện đạt 280,5/1.582,3 tỷ đồng.

Kiểm tra thực địa tuyến số 2 tại nút giao với quốc lộ 37B, thuộc địa phận xã Thái Thượng (Thái Thụy) và tuyến số 3 tại nút giao với đường tỉnh 221A, thuộc địa phận xã Nam Hưng (Tiên Hải) và nghe báo cáo



Thi công tuyến số 3, thuộc tuyến đường trực kết nối Khu kinh tế tại huyện Tiên Hải.

của các địa phương, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong công tác GPMB. Đồng thời yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, trong đó tập trung GPMB tại một số nút thắt, điểm nghẽn; đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến; triển khai ngay các thủ tục, quy trình GPMB trên diện tích đất ở cũng như đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và xây dựng (Thái Thụy) và tuyến số 3 tại nút giao với đường tỉnh 221A, thuộc địa phận xã Nam Hưng (Tiên Hải) và nghe báo cáo

giáo, thi công bảo đảm yêu cầu về kỹ, mỹ thuật theo phương án thiết kế đã được phê duyệt; đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi triển khai thi công dự án.

Liên quan đến đề xuất của Ban Quản lý dự án và huyện Tiên Hải về điều chỉnh thiết kế dự án tại nút giao với đường 221A thuộc địa phận xã Nam Hưng (Tiên Hải), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phương án điều chỉnh hướng tuyến, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên tuyến để phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả...

**TIẾP TỤC NÂNG CAO...**

(Tiếp theo trang 1)

gồm Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã cùng tập thể Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QSQPDP và công tác xây dựng Đảng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QSQPDP hàng năm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUQS tỉnh và cá nhân các đồng chí được kiểm tra trong thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới ĐUQS tỉnh tích cực, chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng, nâng cao nhận thức, quyết tâm và trách nhiệm của toàn dân, trước hết là cán bộ, đảng viên và đặc biệt là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ QSQPDP. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý sử dụng đất quốc phòng; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, đào tạo nghề cho thanh niên sau xuất ngũ; chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 bảo đảm giữ vững định hướng chính trị, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, thống nhất, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong từng cơ quan, đơn vị. Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng nhất là ở cơ sở, coi trọng chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, nâng lực xây dựng, quản trị và tổ chức thực hiện nghị quyết, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Các đồng chí Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ QSQPDP và công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ổn định về an ninh chính trị, mạnh về quốc phòng, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

**Khánh thành công trình thanh niên thấp sáng đường quê**

Sáng ngày 22/9, Huyện đoàn Quỳnh Phụ, Cầu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ và chủ mô hình thanh niên phát triển kinh tế huyện Quỳnh Phụ tổ chức khánh thành công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại thôn Tràng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ).

Công trình được thực hiện tại 2 tuyến đường của thôn Tràng với chiều dài 500m với kinh phí 50 triệu đồng, trong đó Huyện đoàn Quỳnh Phụ và Cầu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ và chủ mô hình thanh niên phát triển kinh tế huyện hỗ trợ 10 triệu đồng để mua bóng đèn. Đây là công trình thanh niên thấp sáng đường quê thứ 9 được khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm nay. Công trình đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, đồng thời góp phần phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

**NGUYỄN CƯỜNG**

**HỘI LHPN HUYỆN VŨ THƯ Giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm ở 5 trường mầm non**

Từ ngày 14 - 22/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư tổ chức giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm ở 5 trường mầm non trên địa bàn huyện.

Tại 5 trường mầm non: Duy Nhất, Minh Linh, Tam Quang, Phúc Thành, Tân Phong, đoàn công tác của Hội LHPN huyện đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; việc ký kết hợp đồng với các nhà trường với đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn; nguồn gốc, xuất xứ các loại thực phẩm đầu vào; cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ nhân viên làm công tác chế biến thực phẩm; đặc biệt, kiểm tra thực tế khâu chế biến, vệ sinh dụng cụ, lưu mẫu thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các nhà trường. Qua giám sát cho thấy, 5/5 trường mầm non đã chú trọng và thực hiện khá nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm; quan tâm lựa chọn nguồn thực phẩm đầu vào phục vụ bữa ăn cho trẻ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chú động nâng cấp, tu bổ cơ sở vật chất các bếp ăn tập thể, chưa xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Mặc dù vậy, còn một số hạn chế về điện tích bếp ăn, lưu mẫu thực phẩm, hồ sơ hợp đồng của nhà trường với đơn vị cung cấp thực phẩm, môi trường xung quanh bên ngoài bếp ăn...

Hoạt động giám sát nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, giúp các nhà trường kịp thời phát hiện, bổ sung, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho học sinh mầm non.

**QUỲNH LŨU**

**PHÁT TRIỂN DU LỊCH...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 22/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn - Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn trực tiếp kết hợp trực tuyến "Phát triển du lịch nông nghiệp - nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP". Tham dự diễn đàn có đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự diễn đàn.

Thời gian qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn đã có sự phát triển mạnh mẽ. Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đã hình thành ở nhiều địa phương, phát huy hiệu quả, trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến tháng 6/2023, cả nước có gần 500 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang hoạt động. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp, nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác quy hoạch, hướng dẫn phát triển, tiêu chí đánh giá chất lượng và năng lực quản lý.

Diễn đàn là kênh kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và hành với các địa phương, cùng nhau kết nối và đề xuất giải pháp xúc tiến thương mại cho sản phẩm du lịch nông thôn, thúc đẩy tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP, phát triển hoạt động du lịch nông thôn đi vào chiều sâu trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương

thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn dựa trên lợi thế của hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc trưng văn hóa, sinh thái của các địa phương; xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu điểm đến du lịch nông thôn. Ngoài ra, Bộ cũng xây dựng thí điểm một số mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, du lịch làng nghề, du lịch thông minh, du lịch không phát thải... áp dụng các giải pháp về chuyển đổi số. Sau thời gian thảo luận, diễn đàn đã đón nhận nhiều chia sẻ, đóng góp, những câu chuyện

và bài học kinh nghiệm quý báu trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP từ các địa phương, doanh nghiệp, HTX, cộng đồng người làm du lịch trên cả nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp thu những kinh nghiệm, đóng góp của các đại biểu để có những bước đánh giá, rà soát, hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hơn nữa các cơ chế, chính sách, nguồn lực khuyến khích và tạo điều kiện cho du lịch nông nghiệp, nông thôn lan tỏa mạnh mẽ và phát triển bền vững.

Tại diễn đàn đã diễn ra lễ khánh thành không gian OCOP nhân văn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

**NGÂN HUỲNH**

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Vận tải Mạnh Thoan (Đông Hưng), đơn vị chuyên phân phối các loại gia vị, vừng miền, tương ớt, tương cà, mùng tôm, hạt nêm, kem... Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị có bản đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm ATTP như cơ sở đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp, hóa đơn nhập hàng, xuất hàng, phần mềm quản lý nhập, xuất phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc... Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: chưa xuất trình được giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP, giấy khám sức khỏe. Các thành viên trong đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị sớm khắc phục tồn tại, thực hiện các quy định trong kinh doanh thực phẩm, đồng thời bổ sung điều khoản chặt chẽ với các nhà phân phối và tiến hành lấy mẫu nước tương gửi kiểm nghiệm.

Ngoài Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Vận tải Mạnh Thoan, dịp tết Trung thu năm nay, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của tỉnh do ngành y tế chủ trì vẫn đang thực hiện kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tính từ ngày 13 - 19/9, đoàn đã tiến hành kiểm tra 8 cơ sở, tập trung vào các nội dung như: các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành về ATTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm; cơ sở dịch vụ ăn uống. Nguồn gốc nguyên liệu sản

**Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu**

*Tết Trung thu đang đến rất gần, nhu cầu sử dụng bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn, các dịch vụ ăn uống tập trung đông người tăng cao... Để bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), kịp thời phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, phòng ngừa ngộ độc cho người tiêu dùng, cùng với công tác tuyên truyền, các ngành, địa phương, đơn vị đang tăng cường công tác kiểm tra theo lĩnh vực ngành, địa bàn quản lý.*

xuất chế biến, bao bì, vật liệu tiếp xúc, chứa đựng thực phẩm; việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm và các quy định khác liên quan đến lĩnh vực ATTP; đồng thời, thực hiện lấy mẫu gửi kiểm nghiệm tại Hà Nội một số thực phẩm như: bánh nướng, bánh dẻo, nước tương...

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dịp tết Trung thu năm 2023, ngành y tế đã phối hợp với ngành nông nghiệp, ngành công thương thực hiện kiểm tra liên ngành tại các cơ sở theo lĩnh vực thuộc 3 ngành quản lý. Năm nay, qua kiểm tra, chúng tôi thấy việc sản xuất của các cơ sở gặp khó khăn, trong đó một số cơ sở tạm dừng hoạt động, nhất là cơ sở thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý. Hầu hết các cơ sở đã chấp hành các quy định về ATTP song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần

khắc phục. Tại các cơ sở đến kiểm tra, chúng tôi tập trung hậu kiểm các mẫu sản phẩm đang sản xuất, kinh doanh để đánh giá chất lượng có đạt tiêu

ch chuẩn hay không. Nếu có kết quả không đạt sẽ kiên quyết xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, cùng với việc kiểm tra, lấy mẫu hậu kiểm, các thành viên trong



Nhân viên y tế kiểm tra công tác bảo quản thực phẩm dịp tết Trung thu.

**HOÀNG LANH**